

**BCĐ TỔNG ĐIỀU TRA  
NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP  
VÀ THỦY SẢN TỈNH LÀO CAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 105 / TB- BCĐ  
V/v lưu ý một số nội dung trong  
những ngày đầu thực hiện tổng điều tra

Lào Cai, ngày 04 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp  
và thủy sản các huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; căn cứ Kế hoạch số 01 /KH – BCĐ ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Ban Chỉ đạo tỉnh Lào Cai, từ ngày 01/7/2016, BCĐ Tổng điều tra các huyện, thành phố đã triển khai tổ chức ra quân theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, sau 4 ngày đầu điều tra tại các huyện, thành phố cho thấy một số địa phương còn lúng túng trong khâu kiểm tra, uốn nắn nghiệp vụ cho điều tra viên, một số điều tra viên còn chưa thuần thục phương pháp phỏng vấn, cách thức đặt câu hỏi, cách xác định nhân khẩu thực tế thường trú, việc tính toán quy đổi diện tích đất gieo trồng một số loại cây...Để đảm bảo đúng tiến độ điều tra đồng thời uốn nắn về nghiệp vụ cho các điều tra viên và tổ trưởng của các địa phương, BCĐ tỉnh Lào Cai đề nghị BCĐ các huyện, thành phố lưu ý một số nội dung sau:

### **1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát tại địa bàn**

Ngay từ những ngày đầu Ban Chỉ đạo huyện, thành phố đôn đốc các giám sát viên trực tiếp xuống hộ cùng với điều tra viên dự phỏng vấn hộ, kiểm tra điều tra viên ở các khâu ghi phiếu ban đầu, phát hiện kịp thời những sai sót và uốn nắn tại chỗ để hạn chế sai phiếu hàng loạt của điều tra viên.

Trong những ngày đầu qui định điều tra viên điều tra từ 2 – 3 hộ, hoàn chỉnh xong tập trung về BCĐ xã hoặc một nhóm để tổ trưởng (có thể là giám sát viên) kiểm tra rút kinh nghiệm ngay từ những ngày đầu.

### **2. Một số nội dung cần lưu ý**

#### **2.1. Phương pháp phỏng vấn**

Trong ngày đầu ra quân, một số địa phương thực hiện tổ chức tập trung dân cư tại một địa điểm để phỏng vấn ghi phiếu điều tra, như vậy là sai phương án, không đảm bảo các thông tin ghi vào phiếu điều tra (yêu cầu ghi phiếu khi phỏng vấn kết hợp với quan sát). Những đơn vị đã thực hiện theo phương pháp trên, Chi cục Thống kê huyện, thành phố rà soát báo cáo BCĐ huyện, thành phố cho tiến hành điều tra lại trực tiếp tại hộ.

Theo quy định của phương án áp dụng thống nhất phương pháp phỏng vấn trực tiếp để thu thập thông tin tại các đơn vị điều tra sau:

- Hộ: Điều tra viên gặp trực tiếp chủ hộ để phỏng vấn, ghi phiếu. Trường hợp chủ hộ không có mặt thì có thể phỏng vấn thành viên khác của hộ nếu thành viên đó có thể trả lời đầy đủ, chính xác các thông tin trong phiếu điều tra;

- Trang trại: Điều tra viên gặp trực tiếp chủ trang trại để phỏng vấn, ghi phiếu. Trường hợp chủ trang trại không có mặt tại trang trại thì có thể phỏng vấn người được giao quản lý trang trại;

- UBND xã: Điều tra viên phỏng vấn trực tiếp đại diện lãnh đạo UBND xã và các công chức liên quan (Văn phòng – Thống kê, Địa chính – Xây dựng, Tài chính – Kế toán, Tư pháp – Hộ tịch, Văn hoá – Xã hội, Khuyến nông,...).

## 2.2. Một số lỗi phổ biến sau 4 ngày thực hiện điều tra

Qua kết quả kiểm tra trong ngày đầu ra quân và 3 ngày tiếp theo cho thấy các lỗi phổ biến điều tra viên thường mắc phải, BCD các địa phương cần lưu ý như sau:

+ Cách ghi số của phiếu điều tra: Một số điều tra viên ghi chữ số chưa đúng theo mẫu qui định. Số ghi chưa rõ ràng, tẩy xóa nhiều, viết sai quy định... vì vậy phiếu sẽ không sử dụng được trong quá trình scan để tổng hợp. BCD cần chỉ đạo các giám sát viên và tổ trưởng uốn nắn kịp thời.

+ Một số các điều tra viên khi đi phỏng vấn không đem theo sổ ghi chép vì vậy việc xác định nhân khẩu thực tế thường trú, diện tích đất các loại ...gặp rất nhiều khó khăn và xác định không chính xác

+ Một số điều tra viên chưa xác định rõ được câu 12 và câu 13 của một lao động. Về lozich câu 13 - việc làm chiếm thời gian nhiều thứ hai trong 12 tháng qua bao giờ cũng phải khác mã ở câu 12.

+ Câu 16. Một số điều tra viên không xác định được loại hộ (căn cứ theo số lượng lao động trong hộ trước để xét loại hộ, nếu số lao động bằng nhau thì xét đến thu nhập ngành nào nhiều hơn xếp vào ngành đó).

+ Câu 17; câu 19: Một số điều tra viên rất lúng túng, thậm chí xác định sai ở câu 17 và câu 19. Yêu cầu của 2 câu này là điều tra viên phải hỏi kỹ hộ từng loại đất ghi nháp vào sổ ghi chép, sau đó cộng lại theo từng loại đất, kiểm tra số thửa, số mảnh, diện tích đất đầy đủ, lo zích và hợp lý xong mới ghi vào phiếu điều tra, tránh tình trạng hỏi nhanh và ghi ngay vào phiếu điều tra dẫn đến tình trạng diện tích đất bị thiếu, hoặc thừa, sai sót tẩy xóa nhiều trong phiếu điều tra.

Để thuận tiện cho việc tính toán một số loại diện tích đất gieo trồng Chi cục Thống kê các huyện, thành phố căn cứ vào đặc điểm sản xuất của từng vùng trên địa bàn phổ biến cho điều tra viên và tổ trưởng các định mức về số cây/ha, số kg giống/ sào hoặc số kg giống / ha...để tính toán diện tích gieo trồng trong trường hợp không có các loại giấy tờ để kê khai về diện tích đất.

+ Khi khai thác các thông tin về hộ chăn nuôi gia cầm cần lưu ý phỏng vấn kỹ để ghi cụ thể số con thực tế. Cần kiểm tra kết hợp ghi phiếu và quan sát kỹ các trường hợp chủ hộ trả lời số gia cầm chăn, khoảng 20; 30; 40...100 con...

Trên đây là một số nội dung cần lưu ý ngay trong những ngày đầu điều tra, yêu cầu BCD Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản các huyện, thành phố tăng cường khâu kiểm tra, giám sát và uốn nắn kịp thời cho điều tra viên để hạn chế được những lỗi thường gặp, tránh sai sót lớn làm ảnh hưởng đến kết quả tổng điều tra. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc BCD huyện, thành phố thông tin kịp thời về Tổ giúp việc BCD tỉnh để phối hợp giải quyết./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thành viên BCD tỉnh;
- Lưu VT, NN.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**

**CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ  
Vũ Viết Trường**